

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Kính thưa:

- Ban tổ chức hội nghị.
- Quý vị đại biểu đại diện các ban ngành đoàn thể chính quyền địa phương.
- Quý bà con cử tri trong buổi hội nghị hôm nay.

Tôi tên **Chàm Min**; Sinh năm 1963.

Thường trú tại ấp Tân Trung B, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Tôi là người dân tộc Chăm và hiện nay đang công tác tại Văn phòng Ban Đại Diện Cộng đồng Hồi giáo Islam Tỉnh Tây Ninh, giữ Chức vụ Phó Trưởng ban.

Kính thưa Quý vị

Tôi rất vinh dự khi được được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hiệp thương giới thiệu tôi đại diện cho đồng bào dân tộc Chăm ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Bản thân tôi nhận thức được rằng, Hội đồng nhân dân tỉnh là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân ở địa phương, do nhân dân bầu ra, quyền lực của nhân dân được thể hiện qua người đại diện của mình. Vì vậy, đây là niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm lớn đối với tôi mà Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tin cậy, giới thiệu.

Kính thưa quý chú bác, anh chị em cử tri thân mến

Bản thân tôi là một người dân tộc Chăm luôn gắn bó với cộng đồng của mình, luôn gắn bó với cuộc sống của người nông dân. Trong thời gian qua, đã tích cực tham gia vào Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo và một số công tác xã hội ở địa phương góp phần phụ vụ, chăm lo cho cộng đồng có cuộc sống ngày càng phát triển. Hôm nay, đứng trước cô bác, anh, chị, em cử tri, tôi xin báo cáo chương trình hành động của mình, nếu được cô bác, anh, chị, em cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ này. Tôi sẽ cố gắng thực hiện một số việc làm cụ thể như sau:

Thứ 1, tôi sẽ thực hiện tốt vai trò đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, kiến nghị và phản ánh lên cấp có thẩm quyền những gì còn bức xúc trong nhân dân mà chưa được giải quyết thỏa đáng. Đóng góp với chính quyền địa phương trong việc xây dựng dự án các tuyến đường nông thôn, ở các thôn ấp mà bà con, còn gặp nhiều trở ngại khó khăn.

Thứ 2, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của bà con, về vật nuôi cây trồng trong sản xuất nông nghiệp, đề xuất lên cấp trên xử lý kịp thời, để bà con được yên tâm sản xuất và mang nhiều lợi ích chung cho tỉnh nhà. Luôn cùng Đảng, Nhà nước và bà con các dân tộc và các tôn giáo, xây dựng khối đại đoàn kết, giữ vững ổn định hòa bình để mang lại sự vui tươi, ấm no, hạnh phúc đến từng gia đình và xã hội.

Thứ 3, tôi sẽ chú trọng đến công tác chăm lo các vấn đề an sinh xã hội cho người dân, đặc biệt là những đồng bào nghèo, tôi sẽ vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, mạnh thường quân, kết hợp với chính quyền và Mặt trận để tiếp tục các công việc hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh khó khăn về vật chất lẫn tinh thần.

Thứ 4, tích cực tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri; luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân; tích cực nghiên cứu chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Luôn rèn luyện phẩm chất, đạo đức để xứng đáng là người đại biểu của nhân dân.

Kính thưa cô bác, anh chị cử tri thân mến !

Bản thân tôi xin hứa dù ở cương vị công tác nào cũng sẽ cố gắng phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên, nếu được cử tri tín nhiệm bỏ phiếu để chọn tôi, tôi sẽ có cơ hội và điều kiện thuận lợi để đề đạt và đưa những vấn đề cử tri quan tâm, cũng như các nội dung chương trình hành động này vào chương trình nghị sự của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị.

Cuối cùng tôi xin kính chúc quý vị đại biểu và toàn thể bà con cử tri được dồi dào sức khỏe, làm ăn phát đạt.

Xin trân trọng kính chào !